

**HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THCS VIỆT HUNG:
SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024-2025**

Chiều ngày 15/1/2024, trong tiết trời se lạnh đầu năm, Trường THCS Việt Hưng đã tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh để đánh giá kết quả dạy – học của Học kỳ I và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ cho Học kỳ II năm học 2024 – 2025. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng giữa hai giai đoạn học tập, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết bền chặt giữa nhà trường và gia đình trong nỗ lực ươm mầm tài năng tương lai.

Mở đầu hội nghị, cô Trịnh Hoàng Hoa – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo sơ kết, ghi nhận những thành tích nổi bật mà thầy và trò đã đạt được trong suốt học kỳ vừa qua. Tỷ lệ học sinh tham gia vào các cuộc thi đạt thành tích cao, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu khẳng định thành công này là nhờ sự đồng hành và ủng hộ không ngừng của các bậc phụ huynh – những người luôn sát cánh với các con.

Tiếp nối phần đánh giá thành tựu, hội nghị tập trung phân tích những mặt còn hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Nhà trường xác định một số nội dung trọng tâm cần đẩy mạnh, bao gồm: Củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh, đặc biệt đối với những em có kết quả chưa cao; Đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa và phát triển kỹ năng mềm, giúp các em trưởng thành toàn diện về cả thể chất lẫn tâm lý; Nâng cao cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường học tập thân thiện, an toàn và hiện đại; Tăng cường tương tác giữa thầy cô – phụ huynh – học sinh, giữ vững dòng thông tin hai chiều để kịp thời hỗ trợ cho những trường hợp cần thiết.

Không khí buổi hội nghị trở nên sôi nổi hơn khi các bậc phụ huynh đóng góp những ý kiến, đề xuất thiết thực. Nhiều phụ huynh chia sẻ mong muốn có thêm các buổi học tập, chuyên đề, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cho học sinh.

Khép lại hội nghị, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn đến toàn thể cha mẹ học sinh vì sự tin tưởng, hợp tác và dõi theo từng bước trưởng thành của các em. Tiếp tục buổi họp là phần sơ kết của GVCN từng lớp được diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị lần này không chỉ đánh giá quá trình học tập của Học kỳ I mà còn mở ra một chặng đường mới đầy hứa hẹn cho Học kỳ II. Trường THCS Việt Hưng tin tưởng rằng, với sự đồng hành nhiệt thành từ phía gia đình, nhà trường sẽ tiếp tục vững bước trên con đường nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ học sinh tương lai.

Một số hình ảnh trong buổi sơ kết học kì I của các lớp









